

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THANH HÓA
SỞ Y TẾ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: /SYT-QLD
V/v báo cáo tình hình mua thuốc,
vật tư, sinh phẩm từ nguồn NSNN
cho phòng, chống dịch COVID-19

Thanh Hóa, ngày tháng 6 năm 2022

Kính gửi: Các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trên địa bàn tỉnh.

Thực hiện Công văn số 2947/BYT-KHTC ngày 06/6/2022 của Bộ Y tế về việc báo cáo tình hình mua thuốc, vật tư, sinh phẩm từ nguồn NSNN cho phòng, chống dịch COVID-19.

Để tránh tồn kho và hết hạn thuốc, vật tư, sinh phẩm xét nghiệm đã mua phục vụ cho công tác phòng, chống dịch COVID-19 dẫn đến phải hủy gây lãng phí. Đồng thời có cơ sở trình các cấp có thẩm quyền cho phép các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh được xuất kho điều tiết thuốc, vật tư, sinh phẩm đã mua từ nguồn ngân sách nhà nước cho phòng chống dịch COVID-19 sang nguồn thu dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh. Sở Y tế đề nghị các đơn vị báo cáo một số nội dung sau:

Báo cáo rõ giá KHLCNT; giá trúng thầu theo quyết định của cấp có thẩm quyền; hình thức lựa chọn nhà thầu; số lượng thực tế nhập kho; số lượng tồn kho thực tế...

- Đối với các gói thầu mua thuốc – Lập theo phụ lục 1 kèm theo.

- Đối với các gói thầu mua vật tư, sinh phẩm – Lập theo phụ lục 2 kèm theo.

Lưu ý: Theo ý kiến của Bộ Tài Chính tại Công văn số 3996/BTC-HCSN ngày 06/5/2022: “Trong trường hợp giá đã mua của từng loại thuốc, vật tư, sinh phẩm cao hơn hoặc thấp hơn giá thuốc cùng loại trên thị trường; giá thuốc cùng loại mua từ nguồn Quỹ bảo hiểm y tế và từ nguồn thu hoạt động dịch vụ khám chữa bệnh của đơn vị (nếu có), đề nghị các đơn vị có báo cáo giải trình, phân tích rõ nguyên nhân khách quan, chủ quan làm cơ sở cho việc đề xuất với các cơ quan có thẩm quyền xem xét và có biện pháp xử lý việc điều chuyển thuốc đã

mua từ nguồn ngân sách nhà nước cho phòng, chống dịch COVID-19 sang nguồn thu dịch vụ khám chữa bệnh”.

- Báo cáo gửi về Sở Y tế trước 16 giờ, ngày 13/6/2022 (đồng thời gửi file excel về Phòng Quản lý Dược theo địa chỉ email: phongqldth@gmail.com).

Sở Y tế thông báo để các đơn vị biết và khẩn trương triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, QLD₍₀₁₎.

**KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC**

Phạm Ngọc Thơm